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1. Fundarstjóri næsta Fundar.        .
Viktoría verður fundastjóri næsta fundar.

2. ÍTH fundurinn....     .................
Birta sagði frá ÍTH fundinum.

3. Teboð..................      ...................................
Ungmennaráðið vinnur að því að skoða punktana frá ungmennaþinginu 
og undirbúa það að hitta bæjarstjórn.

4. Kragaráð ......................       ........................
Sigríður Tinna tekur við sem fulltrúi í kragaráði af Áslaugu.

5. Ungmennaskipta verkefnið. ........         ....
Kosið verður inn á facebook síðunni um hvaða ungmennaskiptaverkefni 
við ætlum að gera.

6. Málþing hjá HFj....           .........................
Birta og Eva fóru á málþingið og kynntu ungmennaráðið.

7. Sumarfrí hjá UMH...             ....................
Ungmennaráðið fer í sumarfrí 5.juní 

8. Önnur mál..                   .      ................ .      



Strætó aðgengi í áslandið er ekki gott og strætó þyrfti að byrja fyrr að 
ganga á virkum dögum og um helgar.
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